

Chủ động phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ

Chiều ngày 23/11, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế có các đồng chí: Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát song còn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Tính đến ngày 22/11, cả nước đã ghi nhận hơn 11,5 triệu ca mắc, trong đó gần 43.170 ca tử vong. Ngoài Covid-19, số ca mắc sốt xuất huyết cũng ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 314.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 115 trường hợp tử vong. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 22/11, cả nước đã tiêm được hơn 263 triệu mũi tiêm. Tỷ lệ tiêm mũi 3 ở nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi ở một số địa phương còn thấp.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho trẻ em, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, các trường cần tăng cường công tác tuyên truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tiêm vắc-xin; thường xuyên phối hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu: tối thiểu 80% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3; tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Định kỳ ít nhất một lần/tuần, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin tiến độ tiêm chủng; đồng thời chỉ đạo liên ngành với các tỉnh, thành phố tiêm chậm. Bộ Y tế sẽ thường xuyên cập nhật nhu cầu và đề nghị của các địa phương để chủ động điều phối, phân bổ vắc-xin cho phù hợp, kịp thời.

Trước bối cảnh một số dịch bệnh truyền nhiễm còn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh; chủ động các biện pháp và xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch, không để dịch chống dịch.

Tăng cường triển khai tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sau sinh

Sáng ngày 23/11, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức hội thảo tăng cường triển khai tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sau sinh.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng 8 triệu trẻ chào đời mang một dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 1,5 triệu trẻ sinh ra, trong đó 2 - 3% trẻ bị bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh. Nhằm phổ cập, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân về tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh, sơ sinh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch là tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 80% vào năm 2025 và trên 90% năm 2030; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 65% vào năm 2025 và 70% năm 2030; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh tan máu bẩm sinh.

HOÀNG LANH

QUỲNH PHỤ

Tập trung chăm sóc cây màu vụ đông



Nông dân xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu vụ đông.

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã gieo trồng được trên 6.300ha cây màu vụ đông các loại. Cùng với chăm sóc diện tích đã gieo trồng,

huyện chỉ đạo các địa phương tập trung làm đất, sớm hoàn thành kế hoạch để ra.

Thời điểm này trên các cánh đồng của xã Quỳnh

Nguyên đã phủ bạt ngàn màu xanh của các loại cây màu ưa ẩm và ưa lạnh, từ cải bắp, khoai tây, ngô... đến rau màu các loại. Theo kế hoạch huyện giao, vụ

đông năm nay toàn xã Quỳnh Nguyên gieo trồng 198ha cây màu, trong đó cây chủ lực vẫn là khoai tây 100ha, còn lại là cải bắp, dưa bao tử xuất khẩu và các loại cây màu khác. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Nguyên cho biết: Ngay sau hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa, địa phương tuyên truyền người dân khẩn trương làm đất gieo trồng cho kịp thời vụ. Đến nay, toàn bộ 198ha cây màu đã hoàn thành việc gieo trồng, cây đang bước vào thời kỳ sinh trưởng. Bà con xã viên đang tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh.

Vụ đông năm nay, gia đình ông Đoàn Văn Thiêm, thôn Phương Quả Đông, xã Quỳnh Nguyên trồng hơn 8 sào, chủ yếu là khoai tây. Ông Thiêm cho biết, việc duy trì và mở rộng trồng cây vụ đông là do thời gian chăm sóc ngắn, thu nhập

lại cao hơn nhiều so với cấy lúa nên sau khi thu hoạch xong lúa mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình thuê máy làm đất để trồng hết diện tích. Về cây giống, địa phương có kho lạnh cho bà con gửi nên các gia đình rất yên tâm. Hiện tại, khoai tây được 3 - 4 lá, gia đình tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh, phấn đấu vụ đông giành thắng lợi.

Tại xã Quỳnh Bảo, bà con xã viên đang tập trung hoàn thành việc gieo trồng và mở rộng diện tích. Ông Trần Đức Phú, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Bảo cho biết: Năm nay, huyện giao gieo trồng khoảng 100ha cây vụ đông với một số cây chủ lực: khoai tây, ngô, đậu, đỗ. So với kế hoạch giao, đến nay việc gieo trồng đã hoàn thành, địa phương tiếp tục tuyên truyền bà con mở rộng diện tích. Thời điểm này, cây vụ đông đang phát triển tốt, tuy nhiên cũng phải sinh một số loại sâu bệnh. HTX tuyên truyền bà con xã viên thường xuyên thăm đồng, thực hiện các biện pháp phòng, trừ; đồng thời, làm tốt công tác thủy lợi để khi gặp thời tiết bất thuận có thể tiêu thoát nước kịp thời.

NGUYỄN CƯỜNG

PHÚ XUÂN

Hướng đến phát triển đô thị

Để phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí lên phường, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố Thái Bình, xã Phú Xuân đã tập trung xây dựng cụ thể lộ trình, từng bước hướng đến hoàn thiện các tiêu chí đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến đường tránh S1 đi qua địa bàn xã Phú Xuân hoàn thành, đưa vào sử dụng đã kết nối trung tâm thành phố Thái Bình với cực phát triển phía Tây Bắc, làm thay đổi diện mạo khu vực. Đồng thời, góp phần giúp kinh tế - xã hội của xã Phú Xuân ngày càng phát triển theo hướng chuyển dịch sang thương mại, dịch vụ và công nghiệp, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Ông Trần Đình Tuấn, thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân cho biết: Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ của địa phương phát triển

nhanh chóng. Người dân từ làm nông nghiệp chuyển sang buôn bán, kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc làm tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nên thu nhập được cải thiện. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống được nâng lên. Phú Xuân hiện nay mang một dáng dấp khác hẳn so với những năm trước.

Ông Hoàng Văn Biền, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: Một trong những điểm mạnh của Phú Xuân chính là sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình ban hành Nghị quyết số 12 về xây dựng Phú Xuân trở thành phường, chúng tôi xác định đây là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo quê hương. Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng

và ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện với quyết tâm cao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng vào cuộc.

Với lợi thế nằm trong vùng kinh tế phát triển tập trung của tỉnh và thành phố, xã Phú Xuân có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh và bền vững, đạt trên 12%/năm; trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm trên 53%, thương mại, dịch vụ chiếm gần 42%. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho 2.500 - 3.000 lao động. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi công cộng như: hệ thống cấp nước, hệ thống điện, tuyến đường trục chính được củng cố và phủ kín cây xanh; cơ sở y tế, giáo dục; trụ sở làm việc của các đơn vị đóng trên địa bàn được đầu tư tương đối



Đường Kỳ Đồng kéo dài.

hoàn chỉnh, phù hợp với xu thế phát triển đô thị. Nhiều dự án đầu tư xây dựng đã và đang được thực hiện trên địa bàn như khu tái định cư 26ha, khu tái định cư 3,2ha, khu đô thị Phú Xuân - Damsan, đường Kỳ Đồng kéo dài, khu nhà ở, trường mại, dịch vụ hai bên đường giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, nâng cao mức sống của gia đình chính sách ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án, các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định

quan môi trường, mỹ quan đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục nhằm xây dựng nguồn nhân lực. Hiện nay, cả 3 trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT đạt trên 99%. Cùng với đó, xã Phú Xuân tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, nâng cao mức sống của gia đình chính sách ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án, các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đánh giá, trong 16 tiêu chí để trở thành phường, hiện xã Phú Xuân đã đạt 11 tiêu chí, còn 5 tiêu chí là tỷ lệ hộ nghèo, đất công trình kỹ thuật mục đích nông nghiệp và phổ thông cơ sở, trạm y tế, chợ - siêu thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật. UBND thành phố đã và đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với xã Phú Xuân hướng dẫn cách làm, đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

MINH NGUYỄN

Linh cữu tỏa sáng trên mặt trận phát triển kinh tế

Trở về từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh (CCB) Thái Bình luôn gương mẫu tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi được các cấp hội và hội viên ghi nhận, đánh giá cao.



Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Doanh bảo dưỡng máy móc để phục vụ sản xuất.

Ông Doanh "điển chỉ"

CCB Nguyễn Hữu Doanh, thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao (Kiến Xương) được người dân trong thôn gọi là "điển chỉ" bởi dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia lao động

sản xuất, tích tụ hơn 13ha ruộng để cấy lúa hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Là trưởng thôn từ năm 2009 đến nay, ông Doanh luôn được mọi người dân trong thôn tin tưởng và đánh giá là người nhiệt tình, trách

thức. Sau khi trừ chi phí thu về từ 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 - 4 lao động thời vụ. Thời gian tới, tôi sẽ đề nghị với UBND xã, huyện cho tích tụ thêm diện tích cấy lúa hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ông Huỳnh chăn nuôi thu tiền tỷ

Nhắc đến mô hình chăn nuôi tổng hợp của CCB Trịnh Văn Huỳnh, thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ), nhiều hội viên CCB phải khâm phục trước nghị lực vượt khó vươn lên của ông.

Năm 2001, ông Huỳnh dốc toàn bộ vốn tích góp để xây dựng mô hình tổng hợp rộng hơn 1ha chăn nuôi lợn thịt, gà thịt và các loại cá truyền thống. Khó khăn nhất với ông là thời điểm năm 2005 khi trong chuồng nuôi có hơn 100 lợn nái, lợn thịt nhưng đến tết Nguyên đán mà vẫn chưa xuất bán được, giá thành thấp, nếu cứ tiếp tục nuôi sẽ càng thua lỗ nặng hơn, ông phải bán cả tài sản của gia đình để cố gắng giữ lấy gia trại của mình. Kiên trì tìm đầu ra, những vụ nuôi sau, ông không chỉ bán lợn cho thương lái trong tỉnh mà còn bán cho những thương lái



Cựu chiến binh Trịnh Văn Huỳnh, thu nhập tiền tỷ từ làm mô hình chăn nuôi tổng hợp.

ngoài tỉnh, kết hợp nuôi lợn cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm giúp đầu ra được ổn định hơn. Năm 2020, khi người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi thì gia đình ông xuất bán được hơn 400 lợn thịt, hơn 1,2 vạn gà thịt, hơn 10 tấn cá các loại, thu về hơn 2 tỷ đồng.

CCB Trịnh Văn Huỳnh cho biết: Từ thành công năm 2020, tôi rút ra kinh nghiệm muốn chăn nuôi thành công thì khâu phòng, chống dịch là yếu tố quyết định đến thành bại của người chăn nuôi. Sau khi tái đàn, tôi thuê riêng một kỹ sư nông nghiệp chuyên phụ trách khâu phòng dịch, chăm sóc đàn vật nuôi và hạn chế tối đa người ra vào khu chăn nuôi. Nhờ đó, những năm gần đây đàn

lợn của gia đình phát triển tốt, đầu ra ổn định. Mặc dù số lượng đàn lợn nuôi có ít đi nhưng mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi cũng thu về từ 1,3 - 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Khiến đất hoang "nhà vàng"

Gia trại rộng hơn 1ha của CCB Nguyễn Quang Thu, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) được xây dựng bài bản với hệ thống chuồng nuôi lợn khép kín, ao cá thương phẩm được củng cố bờ bằng bê tông và đầu tư hệ thống máy cho ăn tự động, máy sục khí hiện đại. CCB Nguyễn Quang Thu chia sẻ: Tôi nhập ngũ năm 1977

đến năm 1999 thì xuất ngũ về quê. Chứng kiến khu đất ruộng bị người dân bỏ hoang hóa thấy tiếc quá tôi đã làm đơn với chính quyền xã cho đầu tư lại đầu tư làm mô hình chăn nuôi tổng hợp. Hiện nay, tôi có 500m² chuồng nuôi lợn, gần 1 mẫu nuôi cá truyền thống, tận dụng mặt nước để nuôi ếch thịt và trồng thêm bưởi diêm để có thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, mô hình của tôi thu về từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Từ ngày tôi ra đây làm kinh tế, nhiều hộ trong thôn cũng làm theo, khiến khu đất hoang hóa của địa phương ngày nào giờ đây trở nên có giá trị, đường đi lại thuận lợi, xe tải có thể đến tận các hộ chăn nuôi để thu mua sản phẩm cho nông dân. Tôi mong cấp ủy, chính quyền các

cấp tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi sớm có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ yên tâm đầu tư xây dựng mô hình hiện đại, khoa học hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Không chỉ là những tấm gương làm kinh tế giỏi, ông Doanh, ông Huỳnh, ông Thu đều là những người nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội, tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách; nhiều năm liên tục nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện vì những đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào địa phương.

TIẾN DAT



Mô hình của cựu chiến binh Nguyễn Quang Thu cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm.